

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ**

Hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Điện 81 (Công ty); địa chỉ: Tầng 3 nhà lô 3346 đường Trần Quang Khải, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: STNMT0331900015.

Người nộp hồ sơ: Lê Thị Mỹ Hồng.

Điện thoại liên hệ: 0375186424.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ngày 02/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ tại trụ sở của Công ty (ngày 31/12/2019, Sở đã thông báo kế hoạch kiểm tra để Công ty chuẩn bị). Qua kiểm tra lực lượng kỹ thuật, máy móc trang thiết bị hiện có, đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã kê khai của Công ty, thì hồ sơ chưa đủ điều kiện để thẩm định trình Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp phép, cụ thể:

1. Về nhân lực kỹ thuật đo đạc: Thời điểm kiểm tra thì nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ không có tại trụ sở Công ty (theo báo cáo của Công ty thì lực lượng kỹ thuật đang đo vẽ tại thực địa để hoàn thành hợp đồng Công ty đã ký kết với chủ đầu tư vào cuối năm nên không có mặt).

2. Về máy móc, trang thiết bị: Thời điểm kiểm tra thì máy móc, trang thiết bị hiện có tại Công ty chưa đúng so với hồ sơ kê khai (Công ty có máy đo toàn đạc điện tử Topcon nhưng không kê khai trong hồ sơ, không có hóa đơn chứng minh sở hữu).

Từ lý do nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty sắp xếp thời gian, bố trí đầy đủ lực lượng kỹ thuật có mặt tại Công ty; đồng thời rà soát, chuẩn bị đầy đủ, máy móc trang thiết bị theo đúng hồ sơ đã kê khai, để Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra bổ sung.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu, đề nghị Công ty nộp lại hồ sơ về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công /Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để được giải quyết đúng theo quy định. /

**Nơi nhận:**

- Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Điện 81;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công /Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- Lưu: VT, ĐBBĐVT.hđn.

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thành